



Từ năm 2005 đến nay, công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em và công tác gia đình có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng bạo lực gia đình, phụ nữ lấy chồng nước ngoài, trẻ em nghèo lao động trước tuổi... Nói về những vấn đề này, bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em (UB DSGĐ&TE) TP, cho biết:

**BÀ VÕ THỊ THANH NGA, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN SỐ GIA ĐÌNH VÀ TRẺ EM TP CẦN THƠ:**

## Can thiệp để hạn chế bạo lực gia đình và tình trạng trẻ em lao động trước tuổi

- Sau đợt dân số cả nước tăng nhanh vào năm 2003, UB DSGĐ&TE chỉ đạo tăng cường các hoạt động truyền thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản, cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Nhờ vậy, từ năm 2004 đến nay, tỷ lệ người sử dụng các biện pháp tránh thai tăng đáng kể, tỷ lệ sinh giảm. Chất lượng dân số thay đổi từng bước được nâng lên. Hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Năm 1999, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi là 36,7‰, đến năm 2005, giảm xuống còn 17‰. Công tác chăm sóc trẻ em lang thang được thực hiện, duy trì ở 38 tỉnh, thành có nhiều trẻ lang thang, có điểm du lịch. Nhờ đó, số trẻ em lang thang giảm từ 21 ngàn em (năm 2003) xuống còn 8 ngàn em (cuối năm 2005). Ngoài ra, giai đoạn 2001-2005, còn có hàng ngàn trẻ em khuyết tật, mắc bệnh tim bẩm sinh, dị tật mắt đã được phẫu thuật, điều trị miễn phí...

Tuy nhiên, công tác gia đình, trẻ em vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần quan tâm như: ly hôn đang có chiều hướng gia tăng; nạn bạo hành gia đình diễn biến phức tạp; nhiều trẻ em chưa được quan tâm giáo dục, dễ sa vào các tệ nạn xã hội; trẻ em nghèo bỏ học, lao động trước tuổi, chưa được hưởng các quyền lợi của trẻ em.

**○ Xin bà cho biết những kết quả cụ thể về công tác dân số, gia đình và trẻ em TP Cần Thơ trong thời gian qua?**

- Nhìn chung, hằng năm, thành phố đều thực hiện từ đạt đến vượt các chỉ tiêu về dân số, gia đình và trẻ em. Lượng người sử dụng những biện pháp tránh thai tăng, tập trung vào các chiến dịch truyền thông dân số; mức giảm sinh hàng năm đạt 0,3‰. Năng lực quản lý của đội ngũ làm công tác dân số từng bước được nâng lên. Nhiều hộ gia đình thoát nghèo nhờ dự án "lồng ghép dân số và phát triển gia đình bền vững" hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình. Về công tác trẻ em, ở TP Cần Thơ, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở mức 19,9%, trong khi tỷ lệ này của cả nước trên 23%. Thành phố đã có nhiều trung tâm, trường học dành cho trẻ em khuyết tật, thiếu năng, lang thang... Số trẻ

em lang thang không tăng.

**○ Bà có thể cho biết về tình trạng ly hôn, bạo lực gia đình, trẻ em lao động trước tuổi tại TP Cần Thơ hiện nay?**

- Chúng tôi chưa tổng hợp đầy đủ, cụ thể về tình trạng này. Tuy nhiên, một số thông tin, khảo sát tại cộng đồng cho thấy nạn bạo lực gia đình có xảy ra. Đây cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tình trạng ly hôn ở các cặp vợ chồng trẻ. Số lượng trẻ em bỏ học, lao động kiếm sống tăng; đặc biệt là trẻ em nghèo ở nông thôn. Những công việc phổ biến mà các em thường làm là giúp việc nhà, phụ quán, bán vé số. Do không được gia đình quản lý, giáo dục, những em này có nguy cơ rơi vào các tệ nạn xã hội.

**○ Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em thành phố tiếp tục làm gì để hạn chế những tình trạng đó, thưa bà?**

- Ngoài những trung tâm, trường học dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của thành phố, chúng tôi còn tranh thủ thêm các đơn vị, tổ chức để hỗ trợ trẻ em nghèo. Chúng tôi vừa triển khai dự án Bình Minh tại phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. Đây là dự án hỗ trợ kinh phí để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học nghề, hội nhập xã hội, do tổ chức phi chính phủ Terre des hommes tài trợ.

Ngành đang tiến hành thống kê, lập phiếu khảo sát số lượng và thực trạng cuộc sống trẻ em nghèo trên địa bàn thành phố. Chúng tôi sẽ báo cáo kết quả này với lãnh đạo địa phương, các ban ngành. Đồng thời, kiến nghị về các chính sách, hoạt động, giúp các em được đến trường, hưởng các quyền lợi theo qui định và được bảo vệ trước những nguy cơ xâm hại tình dục, lao động trước tuổi... Tháng 6-2007, ngành sẽ khảo sát tình trạng ly hôn và công tác hòa giải ở một số xã, phường điểm trên 8 quận, huyện. Từ đó, sẽ đề ra giải pháp can thiệp để hạn chế bạo hành gia đình cũng như tình trạng ly hôn ở các cặp vợ chồng trẻ.

**○ Xin cảm ơn bà!**

SONG KIM (thực hiện)